

## นองเหล็กวางแผน ปั่นคลิ่นลูกใหม่ ส่งเสริมแกร่งตปท.

2 ล้อสร้างคลิ่นลูกใหม่ส่งฝึกต่างประเทศ “ชาครีย์-สรินทิพย์-ฉัตรเกล้า” บินเสริมแกร่งแดนปลาติบ พร้อมส่งรายชื่อให้ “ยูซีไอ” เพื่อขอเข้าอบรม ณ ศูนย์ฝึกจักรยานโลก ประเทศสวีเดน เซอร์แลนด์ ขณะเดียวกันพร้อมเรียกตัวนองเหล็กเก็บตัวเพื่อสู้ 3 คีคใหญ่ “ไนท์ แชมป์เปี้ยนชิพส์, ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ และซีเกมส์ครั้งที่ 28 ที่สิงคโปร์ ในปี 2558 ● อ่านต่อหน้า 10

### ปั่นคลิ่นลูกใหม่ (ต่อจากหน้า 9)

พล.ท.ดร.เดชา เทมกระศรี เลขาธิการสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า สมาคมฯ มีแผนที่จะพัฒนานักกีฬาจักรยานคลิ่นลูกใหม่คือชุดเยาวชนชายและหญิงให้มีโอกาสไปเก็บตัวฝึกซ้อมยังต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกจักรยานซีซีที ซูเซนจิ ประเทศญี่ปุ่น กับสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ โดยกำหนดให้เปิดการฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 5-17 ธ.ค.นี้ ณ เมืองอิซู ประเทศญี่ปุ่น ไทยส่งนักปั่นเยาวชนชายและหญิงที่มีผลงานจากการแข่งขันจักรยานประเภทลูซิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557 เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ชาครีย์ ครุทางคะ, สรินทิพย์ เตียวอาชากุล และฉัตรเกล้า สมสา ซึ่งการส่งเข้าอบรมครั้งนี้เพื่อต่อยอดให้เข้าสู่ระดับนานาชาติ โดยนักปั่นทั้ง 3 คนจะลงแข่งขันจักรยาน ไนต์ แชมป์เปี้ยนชิพส์ ซิงแชมป์เอเชียครั้งที่ 35 และเยาวชนซิงแชมป์เอเชียครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 4-14 ก.พ.58 ณ นครราชสีมา

นอกจากนั้นสมาคมจักรยานฯ ยังได้ขอรับการสนับสนุนการส่งนักปั่นเยาวชนที่มีอนาคตไกล 5 คน

ให้สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) พิจารณาเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์ฝึกจักรยานโลก ประเทศสวีเดน เซอร์แลนด์ ซึ่งนักกีฬาที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องพิจารณาจากผลงานการแข่งขัน, มีความขยันหมั่นเพียร, มีความตั้งใจรวมถึงมีวินัยดีด้วย และในอนาคตจะเป็นตัวแทนทีมชาติชุดใหญ่ต่อไป ประกอบไปด้วยยุทธนา มะโน, ชาครีย์ ครุทางคะ, สรินทิพย์ เตียวอาชากุล, วรินทร์ เพ็ชรประพันธ์ และสุธิมา โพนชัยแสง โดย มร.ไบรอัน กุกสัน ประธานสหพันธ์จักรยานโลกได้ให้รวบรวมรายชื่อพร้อมประวัติและผลงาน ส่งให้ศูนย์ฝึกจักรยานโลก พิจารณาให้ความช่วยเหลือกับสมาคมฯต่อไป

สำหรับการเตรียมทีมจักรยานสู้ศึกใหญ่จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วยการแข่งขันจักรยานซิงแชมป์เอเชีย “ไนท์ แชมป์เปี้ยนชิพส์” ครั้งที่ 35 และเยาวชนซิงแชมป์เอเชียครั้งที่ 22 นครราชสีมา, “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2015” วันที่ 1-6 เม.ย.58 เส้นทาง นครราชสีมา-เลาซิมแม่น้ำโขง, ประเภทหญิง วันที่ 8-10 เม.ย.58 เส้นทาง จ.อุดรธานี-จังหวัดหนองคาย และการแข่งขันกีฬาสีเกมส์ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 5-16 มิ.ย.58 ณ ประเทศสิงคโปร์ ขณะนี้นักกีฬาได้เข้าทำการเก็บตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี